

Hưởng ứng ngày Pháp luật năm 2019, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố trong tỉnh đã triển khai nhiều nội dung, hình thức phù hợp. Trong đó, tập trung tham mưu hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật. Tham mưu cấp có thẩm quyền tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách, quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy, cán bộ; tăng cường trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ; quy hoạch, tài chính, đầu tư kinh doanh, khởi nghiệp, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính, cải cách tư pháp và các quy định liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp. Tổ chức hội thảo, tọa đàm, tuyên truyền các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; thông tin về hoạt động điều tra, truy tố, xét xử thi hành án, cải cách tư pháp, tăng cường theo dõi thi hành pháp luật. Tổ chức các hoạt động hướng đến việc giáo dục ý thức và lợi ích của việc tuân thủ, chấp hành pháp luật; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong việc chủ động tìm hiểu, học tập các kiến thức pháp luật...

Với vai trò cơ quan thường trực của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Sở Tư pháp tập trung tuyên truyền Bộ luật Hình sự, Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng...; tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải cho các tổ hòa giải và hòa giải viên cơ sở; tập huấn chuyên đề về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho cán bộ tư pháp - hộ tịch các xã, phường, thị trấn; đóng góp ý kiến vào dự thảo bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020; tăng cường quản lý xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, thẩm định hương ước, quy ước theo quy định của pháp luật, phù



Đa dạng hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật

Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11 hàng năm có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn. Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã triển khai hưởng ứng, thực hiện ngày Pháp luật với nhiều mô hình hoạt động, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.



Tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý lưu động tại cơ sở.

Tiền Hải... tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân tại các hội nghị, cuộc họp giao ban; tổ chức in ấn, cấp tờ rơi, tổ chức cho các hộ dân ký cam kết chấp hành nghiêm quy định về bảo đảm an ninh trật tự; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đưa các tin, bài phản ánh hoạt động cải cách tư pháp của tỉnh... đến cán bộ và nhân dân.

Tại các huyện, thành phố, hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật được triển khai đồng bộ, tuyên truyền pháp luật mạnh mẽ và sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường, thị trấn đã chủ động tổ chức ngày Pháp luật như: lồng ghép các nội dung giáo dục pháp luật thông qua các buổi sinh hoạt của các đoàn thể, tổ hòa giải... nhằm thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia, lồng ghép với các phong trào: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, xây dựng tuyến phố văn minh đô thị. Đặc biệt, nhiều địa phương đã gắn thực hiện ngày Pháp luật với việc thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Trong đó, tiến hành xây dựng, ban hành các văn bản triển khai thực hiện; quán triệt, phổ biến để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, cộng đồng về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn, đề ra giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Những hoạt động thiết thực, hiệu quả trong triển khai, hưởng ứng ngày Pháp luật của các cấp, các ngành, các địa phương đã góp phần nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

NGUYỄN TÙNG

QUẢN LÝ, ĐIỀU TRỊ BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM TẠI TRẠM Y TẾ Thuận lợi bệnh nhân, giảm tải bệnh viện

Năm 2019, ngành Y tế triển khai thí điểm bàn giao bệnh nhân mắc đái tháo đường (ĐTĐ), tăng huyết áp (THA) về điều trị tại trạm y tế (TYT). Trong đợt đầu triển khai, toàn tỉnh có 42 TYT tiếp nhận điều trị bệnh nhân ĐTĐ, THA. Đây là cơ sở tiếp tục mở rộng hoạt động điều trị cho bệnh nhân mắc các bệnh không lây nhiễm tại TYT thời gian tiếp theo.

Tại buổi bàn giao bệnh nhân mắc ĐTĐ về Trạm Y tế xã An Ninh (Tiền Hải), ông Phạm Đức Bảo, thôn Trình Nhì, xã An Ninh chia sẻ: Tôi sống chung với bệnh ĐTĐ đã 20 năm nay. Hàng tháng tôi đều phải đến bệnh viện huyện khám định kỳ và lĩnh thuốc, 3 tháng làm xét nghiệm máu kiểm tra đường huyết một lần. Dù từ xã An Ninh đến bệnh viện huyện không quá xa song do số lượng bệnh nhân đông nên tôi thường phải chờ đợi mất cả buổi. Vì vậy, việc được khám định kỳ tại Trạm Y tế xã rất thuận lợi hơn rất nhiều cho bệnh nhân ĐTĐ như tôi.

Bác sĩ Nguyễn Thị Xuyên, Giám đốc Trung tâm Y tế Tiền Hải cho biết, tại hai bệnh viện đa khoa huyện Tiền Hải đang quản lý điều trị cho 4.000 bệnh nhân mắc ĐTĐ, trong đó Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải có 2.800 bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa Nam Tiền Hải có 1.200 bệnh nhân. Thực hiện chỉ đạo của ngành về triển khai thực hiện mô hình quản lý, điều trị các bệnh không lây nhiễm tại TYT, tại Tiền Hải



Hướng dẫn sử dụng thuốc cho bệnh nhân tại Trạm Y tế xã An Ninh (Tiền Hải).

trước mắt là bàn giao điều trị bệnh nhân ĐTĐ về TYT. Trung tâm đã phối hợp với hai bệnh viện huyện lựa chọn các TYT có cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ vững vàng và tiến hành đào tạo, tập huấn chuyên sâu đủ điều kiện đáp ứng với nhiệm vụ quản lý, điều trị ĐTĐ mới tiến hành bàn giao bệnh

nhân về điều trị. Đợt đầu có Trạm Y tế các xã An Ninh, Đông Quý, Văn Trường tiếp nhận bệnh nhân ĐTĐ với 60 bệnh nhân, phần đông đến hết năm 2019 toàn huyện sẽ có 10 TYT thực hiện tiếp nhận quản lý, điều trị bệnh nhân ĐTĐ. Bác sĩ Phạm Văn Dương, Phó Giám đốc

Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải chia sẻ, số lượng bệnh nhân mắc ĐTĐ, THA ngày càng tăng là một trong những nguyên nhân gây quá tải bệnh viện, dẫn đến việc quản lý, điều trị cho bệnh nhân còn nhiều hạn chế. Vì vậy, việc Sở Y tế chỉ đạo đưa bệnh nhân mắc các bệnh không lây

nhiễm về điều trị tại TYT là chủ trương đúng và cần thiết, vừa nhằm giảm quá tải cho bệnh viện tuyến trên, phát huy vai trò của trạm y tế cơ sở đồng thời còn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bệnh nhân trong quá trình điều trị. Trong quá trình chuyển bệnh nhân về TYT quản lý, điều trị, các cơ sở khám chữa bệnh vẫn phải đặt chất lượng điều trị và sức khỏe của bệnh nhân lên hàng đầu, tuân thủ nguyên tắc chỉ lựa chọn chuyển những bệnh nhân đã được điều trị ổn định, chưa có biến chứng, có đủ điều kiện đáp ứng với việc điều trị tại TYT cơ sở. Theo bác sĩ Phạm Văn Dương, tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải sẽ có khoảng 40% bệnh nhân đường huyết đã được điều trị ổn định, chưa có biến chứng hoàn toàn có thể quản lý và điều trị tại TYT mà không nhất thiết phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện, vừa gây quá tải bệnh viện vừa gây khó khăn cho bệnh nhân trong quá trình di chuyển, điều trị.

Để chăm sóc và điều trị tốt cho bệnh nhân mắc các bệnh không lây nhiễm, thời gian qua, ngành Y tế đã triển khai nhiều hoạt động dự phòng, quản lý điều trị bệnh không lây nhiễm. Trong đó, việc triển khai thực hiện quản lý và điều trị một số bệnh không lây nhiễm tại tuyến y tế cơ sở là nhiệm vụ đang được quan tâm thực hiện. Trước mắt sẽ triển khai điều trị các bệnh không lây nhiễm như ĐTĐ, THA. Đến nay đã có 42 TYT xã, phường, thị

trấn thuộc 8 huyện, thành phố triển khai thực hiện mô hình quản lý, điều trị bệnh ĐTĐ và THA. Những TYT lựa chọn thực hiện mô hình thí điểm đều có cơ sở vật chất khang trang, bảo đảm đủ phòng lâm việc, trang thiết bị, dụng cụ, thuốc men theo quy định của Bộ Y tế và có bác sĩ làm việc thường xuyên, uy tín. Thay vì hàng tháng đi khám, nhận thuốc điều trị tại bệnh viện thì bệnh nhân ở 42 xã, phường, thị trấn triển khai sẽ được theo dõi, cấp thuốc điều trị với quy trình nhanh chóng, thuận tiện tại TYT. Hồ sơ sức khỏe của bệnh nhân điều trị được quản lý trên phần mềm điện tử ở các đơn vị y tế.

Lợi ích thiết thực của việc triển khai quản lý điều trị các bệnh không lây nhiễm tại TYT là giúp người bệnh không phải tốn kém chi phí đi lại, để đồng tiếp cận dịch vụ và theo dõi thường xuyên tình hình sức khỏe của bản thân ngay tại cộng đồng. Thời gian tới, ngành Y tế sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn tỉnh để người dân được khám chữa bệnh gần nhà, giảm chi phí điều trị, hạn chế tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh không lây nhiễm gây ra. Song mong muốn của bệnh nhân là các TYT phải thực sự được nâng cao chất lượng, có khả năng đáp ứng được yêu cầu điều trị bởi nếu sau thời gian điều trị tại trạm y tế ít hiệu quả thì việc bệnh nhân vượt tuyến lên bệnh viện là điều dễ xảy ra.

TRẦN HƯƠNG

VŨ THƯ Quy hoạch 55 khu dân cư

Nhằm tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới, 4 năm qua, huyện Vũ Thư được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch 55 khu dân cư. Đã tổ chức đấu giá thành công 797 lô đất ở, trong đó 771 lô đã được giao đất trên thực địa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 26 lô đang thực hiện cấp giấy chứng nhận. Ngoài ra, huyện Vũ Thư đã tổ chức giao 17 lô đất cho các hộ làng chài xã Vũ Văn không thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất.

Thời gian tới, huyện Vũ Thư tập trung phối hợp với các sở, ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hồ sơ xin giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất để quy hoạch dân cư; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn lực xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

ĐỨC DUNG

Tập huấn kỹ thuật sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn

Sáng ngày 8/11, Hội Làm vườn tỉnh tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn.

Tại lớp tập huấn, hơn 200 đại biểu là cán bộ, hội viên làm vườn từ tỉnh tới cơ sở đã được nghe đại diện Trung tâm Khuyến nông Thái Bình thông tin về tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm hiện nay, một số nguyên nhân và giải pháp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; hướng dẫn sản xuất rau, quả và chăn nuôi an toàn; cách phòng, trừ sâu bệnh trong quá trình trồng trọt, xử lý chất thải trong chăn nuôi; cách thu hoạch và bảo quản nông sản sau thu hoạch.

Thông qua lớp tập huấn giúp hội viên hội làm vườn trong tỉnh nâng cao kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần đưa sản phẩm chất lượng đến với người tiêu dùng.

HỒNG QUÂN

NAM HÀ Duy trì tốt Tổ hợp tác dịch vụ nón lá



Nghề đan nón lá ở Nam Hà (Tiền Hải).

Phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng và phát triển kinh tế tập thể, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nam Hà (Tiền Hải) đã thành lập Tổ hợp tác dịch vụ nón lá với 150 thành viên. Tổ hợp tác có nhiệm vụ giúp hội viên, phụ nữ liên kết, hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh với lĩnh vực gồm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ nhằm duy trì và phát triển nghề thủ công tại địa phương. Việc thành lập Tổ hợp tác dịch vụ nón lá theo mô hình kinh tế tập thể do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đảm nhận đã phát huy vai

trò của Hội trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời, cải thiện và nâng cao đời sống của hội viên, phụ nữ và nhân dân, từng bước giải quyết những khó khăn trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, góp phần xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế tại địa phương.

MANH THẮNG

THÔN HOÀNH TỪ 100% tuyến đường được bê tông hóa theo chuẩn nông thôn mới



Cán bộ và nhân dân thôn Hoà Thành làm đường giao thông theo chuẩn nông thôn mới.

Sáng ngày 8/11, thôn Hoà Thành, xã Đông Cường (Đông Hưng) tổ chức bê tông hóa 220m đường giao thông, khép kín các tuyến đường của thôn theo chuẩn nông thôn mới.

Thôn Hoà Thành có tổng chiều dài các tuyến đường trên 3.500m. Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, từ năm 2011, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn đã tích cực đóng góp ngày công, tiền và vận động con em xa quê hỗ trợ trên 400 triệu đồng cùng nguồn xi măng hỗ trợ của tỉnh, của xã đã bê tông hóa trên 3.200m đường giao thông theo tiêu chí nông thôn mới. Chi bộ thôn tranh thủ nguồn xi măng hỗ trợ của tỉnh tiếp tục vận động con em xa quê và nhân dân trong thôn ủng hộ được 70 triệu đồng tổ chức làm 220m đường còn lại nối với thôn Sơn Thọ, mặt đường rộng 3m. Đến nay, 100% tuyến đường của thôn đã được bê tông hóa theo chuẩn nông thôn mới, giúp người dân đi lại thuận tiện, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

THU HIỀN